



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p><b>องค์มนตรีตรวจเยี่ยมรพ.</b></p> <p>-เสนอข่าว พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องค์มนตรีและรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน รพ.หาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง ได้รับคัดเลือกจาก สธ. ให้เป็น 1 ในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 10 แห่งทั่วประเทศ องค์มนตรีได้มอบของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 20 ถุงให้แก่ผู้ป่วยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ</p> <p>-เสนอข่าว พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องค์มนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของรพ. ที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลสนับสนุน ณ รพ.ยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นราธิวาส ได้มอบนโยบายการพัฒนาและให้คำแนะนำการดำเนินงานของโรงพยาบาล พร้อมมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสูจิบัตรมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ให้แก่ผอ.รพ.ฯ และมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ป่วยที่พักรักษาพยาบาลที่อาคารผู้ป่วยใน จำนวน 20 ราย รวมทั้งร่วมปลูกต้นไม้ และถ่ายภาพที่ระลึกกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล</p> <p>รพ.ยิ่งอฯ ผ่านการประเมินมาตรฐาน Green &amp; Clean Hospital เป็นต้นแบบองค์กรลดโลกร้อน ได้รับรางวัลมาตรฐานสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมระดับประเทศ เป็นต้นแบบด้านสุขาภิบาลอาหารและครัวฮาลาล ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการเพื่อการผลิตอาหารฮาลาล Hal-Q จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยบูรณาการมาตรฐานฮาลาลกับระบบความปลอดภัยอาหาร ตามมาตรฐานสากล และถูกต้องตามบทบัญญัติในศาสนาอิสลาม</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ ไทยรัฐ M2F สำนัก ข่าวไทย</p> <p>มติชน</p>	<p><b>ไขหัตถ์นก</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.กล่าวถึงกรณี ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ มีการส่งเอกสารการพบเชื้อไขหัตถ์นกในสวนสัตว์ปี พ.ศ.2560 เพื่อให้รับทราบข้อมูล ว่า จากที่ได้รับรายงานสถานการณ์ไขหัตถ์นก จากปลัด สธ.และอธิบดีกรมควบคุมโรค ทราบว่าประเทศไทยมีการติดเชื้อครั้งสุดท้าย ปี 2549 ทั้งนี้ สธ.มีหน้าที่ดูแลป้องกันโรคติดต่อที่จะเกิดในประชาชนไทย ในส่วนของการดูแลสัตว์เป็นเรื่องของกรมปศุสัตว์ ก.เกษตรฯ จึงต้องให้ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ ทารื้อกับกรมปศุสัตว์เอง เพราะไม่เช่นนั้นจะเป็นการก้าวล่วงกัน</p> <p>อย่างไรก็ตาม ทั้งกรมควบคุมโรค สธ. และกระทรวงเกษตรฯ มีการประสานงานกันเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจาก ศ.นพ.ธีระวัฒน์ จะได้ส่งมอบให้ ก.เกษตรฯ เพื่อให้เกิดการหารือกันทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งนี้ การที่โรคไขหัตถ์นกอาการคล้ายไขหัตถ์ใหญ่นั้น เป็นเรื่องปกติที่แพทย์ทุกคนต้องตรวจวินิจฉัย เพราะเมื่อมีอาการเป็นไขไม่ทราบสาเหตุ จะนึกถึงโรคต่างๆ อย่างไขหัตถ์ใหญ่ สธ.มีระบบตรวจสอบ สิ่งสำคัญจะมีการให้ยาให้ทันท่วงที</p> <p>-แหล่งข่าวจากแควตงสาธารณสุข และสัตวแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่นครราชสีมา ให้ข้อมูล เรื่องเชื้อไขหัตถ์นกในพื้นที่ พบในสัตว์ปีก เช่น ชะมด อีเห็น ฯลฯ ส่วนสัตว์ปีก อย่างไก่ หรือนกกระทา จะพบด้วยหรือไม่นั้น กรมปศุสัตว์เป็นผู้ตรวจเชื้อจากสัตว์เพียงแห่งเดียว ช่วงเกิดเรื่องเมื่อปี 2560 มีทีมลงไปควบคุมโรคในสัตว์ และควบคุมป้องกันไม่ให้ติดต่อกับสัตว์สู่คน</p> <p>นอกจากนี้ ยังมีประกาศ สธ.ถึง นพ.สสจ.ทุกแห่ง ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการป้องกัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน สยามรัฐ	<p>ควบคุมโรคไข้หวัดนก 1. ป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้นเสมือนมีการระบาดจริง จนกว่าจะมีผลทางห้องปฏิบัติการว่าไม่พบเชื้อไข้หวัดนก 2. ปชส. การป้องกันโรคให้ประชาชนและสถานศึกษารับทราบ 3. พิจารณาซ่อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทั้งการรักษาในรพ. และเตรียมห้องแยกโรค รวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วย รวมทั้งการสอบสวน ป้องกัน และควบคุมโรค พิจารณาให้ยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์ ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่เพื่อนำมาป้องกันโรคไข้หวัดนก เป็นต้น และประกาศเพิ่มเติม ลงวันที่ 13 ก.ย.60 ส่งถึงอธิบดีทุกกรม เลขานุการ อัย. ผู้ตรวจ ฯลฯ ขอให้เตรียมพร้อมเรื่องนี้ โดยเพิ่มจังหวัดที่มีความเสี่ยงต้องเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดโรคไข้หวัดนกคือ จ.แพร่ เพิ่มจาก 38 จังหวัด เป็น 39 จังหวัดทั่วประเทศในปี 2560</p> <p>- เสนอข่าว นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า อธิบดีกรมปศุสัตว์ ยืนยันว่าไม่มี การเกิดโรคในไทยซึ่งต้องพูดให้ชัดเจนถึงมาตรการต่างๆ ในการควบคุมป้องกัน อย่างไรก็ตามเมื่อสร. ออกมาเตือนเฝ้าระวังในโรคนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะการเฝ้าระวังเป็นสิ่งที่ดี</p> <p>- นสพ.เอกภพ ทองสวัสดิวงศ์ ปศุสัตว์ เขต 3 เปิดเผยว่า ได้รับการยืนยันจากกรมปศุสัตว์แล้วว่า ไม่มี ไข้หวัดนกแน่นอน ส่วนการเฝ้าระวังสัตว์ปีก โดยเฉพาะตามฟาร์มเลี้ยงไก่ทั้งหลายในพื้นที่การดูแลของ สำนักงานปศุสัตว์ เขต 3 ได้มีมาตรการจัดจหนท.ลงไปตรวจสอบฟาร์ม และโรงเพาะเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง ปี ละ 4 ครั้ง พร้อมทั้งจัดเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกที่ตายส่งไปตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หรือ ศวพ.จังหวัดสุรินทร์ เพื่อตรวจสอบว่าสัตว์ตายด้วยเชื้อโรคอะไร ที่ ผ่านมายังไม่เคยมีการตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกในพื้นที่นานเกือบ 10 ปีแล้ว จึงขอให้ประชาชนสบายใจได้</p> <p>- ขณะที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ไม่พบการระบาดเช่นเดียวกัน มีการตรวจสอบสัตว์ปีกและเฝ้าระวังต่อเนื่อง</p> <p>- เสนอว่า หากผลการตรวจสอบพบว่าการปกปิดสาเหตุการตายของสัตว์ในสวนสัตว์ และพบว่าสัตว์ เหล่านั้นเป็นไข้หวัดนก ความเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบและควบคุมโรคย่อมได้รับผลกระทบ เช่นเดียวกับที่ไข้หวัดนกระบาดเมื่อหลายปีก่อน ซึ่งเริ่มจากการปิดข่าวและตามมาด้วยความเสียหาย มหาศาล จึงสมควรที่จะตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ถ้าเป็นไปตามกรมปศุสัตว์ว่าไว้ก็ยุติ แต่หากไม่ได้เป็นไป ตามนั้น รัฐบาลต้องขยับสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน แม้เหตุผลด้านเศรษฐกิจจะสำคัญในการปกปิด ข่าว แต่ชีวิตคนย่อมสำคัญกว่า การเปิดเผยให้หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชนได้รู้ความจริงในเรื่อง ดังกล่าวจึงสำคัญ</p>
มติชน บท บรรณาธิการ	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>- เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.กล่าวถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ว่า ล่าสุดพบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ที่ จ.พัทลุง รวมเป็น 7 ราย สำหรับประชาชนหากถูกกัด ถูกข่วน หรือ สงสัยสัมผัสเชื้อ ให้รีบล้างแผลและรีบไปพบแพทย์ เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หวังว่า ความร่วมมือครั้งในการดูแลทั้งสุนัขและคน จะทำให้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าลดลง และประชาชนจะมีความ ตระหนักมากขึ้น แต่ไม่ตระหนักโดยเฉพาะกรณีไปฉีดวัคซีนล่วงหน้านั้น คนทั่วไปไม่ได้ก่อประโยชน์ สิ่ง สำคัญหากถูกกัด ถูกข่วนรีบไปรับวัคซีนดีที่สุด เพราะหากติดเชื้อจะเสียชีวิตอย่างเดียว รักษาไม่ได้ ส่วนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้านั้น จะเหมาะกับกลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่อยู่ใกล้ชิด สัตวแพทย์ เป็นต้น</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์โรคพิษ สุนัขบ้าในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-27 มี.ค. พบผู้เสียชีวิตแล้ว 7 ราย ได้แก่ จ.สุรินทร์ สงขลา ตรัง นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ บุรีรัมย์ และพัทลุง ผู้เสียชีวิตรายล่าสุดอยู่ที่ จ.พัทลุง ถูกสุนัขขอยอายุ 4 เดือน ที่เลี้ยงไว้ กัดที่ขามีบาดแผลและเลือดออก ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จากข้อมูลในปี นี้ พบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ถูกสุนัขกัดหรือข่วน แล้วไม่ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เกิดจาก ความชะล่าใจในการป้องกันหลังสัมผัสสัตว์ที่เสี่ยงมีเชื้อเพราะคิดว่าเป็นลูกสัตว์ที่นำมาเลี้ยง</p> <p>- นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ กล่าวถึงสถานการณ์โรคระบาดพิษสุนัขบ้า ว่า ขอให้ประชาชนหาก พบเห็นสัตว์ป่วยตายผิดปกติเร่งแจ้งให้ปศุสัตว์ทุกพื้นที่พิสูจน์ซากหากพบเชื้อโรคแล้วยังปิดบัง จะมีความผิดทั้งวินัยและอาญา ส่วนปัญหาวัคซีนไม่มีคุณภาพ วัคซีนปลอม ถ้าประชาชนมีข้อมูลส่งมาได้ที ด้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงฯ</p> <p>- เสนอภาพการ์ตูนล้อเลียนเรื่องบุพเพสันนิวาส ว่าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคอนุรักษ์ ตั้งแต่สมัยก่อนถึงยุค 4.0 โรคสุนัขพิษสุนัขบ้ายังไม่หมดไป</p>
มติชน ไทยรัฐ สวท. สำนักข่าวไทย	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>- เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.กล่าวถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ว่า ล่าสุดพบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ที่ จ.พัทลุง รวมเป็น 7 ราย สำหรับประชาชนหากถูกกัด ถูกข่วน หรือ สงสัยสัมผัสเชื้อ ให้รีบล้างแผลและรีบไปพบแพทย์ เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หวังว่า ความร่วมมือครั้งในการดูแลทั้งสุนัขและคน จะทำให้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าลดลง และประชาชนจะมีความ ตระหนักมากขึ้น แต่ไม่ตระหนักโดยเฉพาะกรณีไปฉีดวัคซีนล่วงหน้านั้น คนทั่วไปไม่ได้ก่อประโยชน์ สิ่ง สำคัญหากถูกกัด ถูกข่วนรีบไปรับวัคซีนดีที่สุด เพราะหากติดเชื้อจะเสียชีวิตอย่างเดียว รักษาไม่ได้ ส่วนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้านั้น จะเหมาะกับกลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่อยู่ใกล้ชิด สัตวแพทย์ เป็นต้น</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์โรคพิษ สุนัขบ้าในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-27 มี.ค. พบผู้เสียชีวิตแล้ว 7 ราย ได้แก่ จ.สุรินทร์ สงขลา ตรัง นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ บุรีรัมย์ และพัทลุง ผู้เสียชีวิตรายล่าสุดอยู่ที่ จ.พัทลุง ถูกสุนัขขอยอายุ 4 เดือน ที่เลี้ยงไว้ กัดที่ขามีบาดแผลและเลือดออก ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จากข้อมูลในปี นี้ พบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ถูกสุนัขกัดหรือข่วน แล้วไม่ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เกิดจาก ความชะล่าใจในการป้องกันหลังสัมผัสสัตว์ที่เสี่ยงมีเชื้อเพราะคิดว่าเป็นลูกสัตว์ที่นำมาเลี้ยง</p> <p>- นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ กล่าวถึงสถานการณ์โรคระบาดพิษสุนัขบ้า ว่า ขอให้ประชาชนหาก พบเห็นสัตว์ป่วยตายผิดปกติเร่งแจ้งให้ปศุสัตว์ทุกพื้นที่พิสูจน์ซากหากพบเชื้อโรคแล้วยังปิดบัง จะมีความผิดทั้งวินัยและอาญา ส่วนปัญหาวัคซีนไม่มีคุณภาพ วัคซีนปลอม ถ้าประชาชนมีข้อมูลส่งมาได้ที ด้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงฯ</p> <p>- เสนอภาพการ์ตูนล้อเลียนเรื่องบุพเพสันนิวาส ว่าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคอนุรักษ์ ตั้งแต่สมัยก่อนถึงยุค 4.0 โรคสุนัขพิษสุนัขบ้ายังไม่หมดไป</p>
มติชน ไทยรัฐ	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>- เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.กล่าวถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ว่า ล่าสุดพบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ที่ จ.พัทลุง รวมเป็น 7 ราย สำหรับประชาชนหากถูกกัด ถูกข่วน หรือ สงสัยสัมผัสเชื้อ ให้รีบล้างแผลและรีบไปพบแพทย์ เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หวังว่า ความร่วมมือครั้งในการดูแลทั้งสุนัขและคน จะทำให้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าลดลง และประชาชนจะมีความ ตระหนักมากขึ้น แต่ไม่ตระหนักโดยเฉพาะกรณีไปฉีดวัคซีนล่วงหน้านั้น คนทั่วไปไม่ได้ก่อประโยชน์ สิ่ง สำคัญหากถูกกัด ถูกข่วนรีบไปรับวัคซีนดีที่สุด เพราะหากติดเชื้อจะเสียชีวิตอย่างเดียว รักษาไม่ได้ ส่วนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้านั้น จะเหมาะกับกลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่อยู่ใกล้ชิด สัตวแพทย์ เป็นต้น</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์โรคพิษ สุนัขบ้าในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-27 มี.ค. พบผู้เสียชีวิตแล้ว 7 ราย ได้แก่ จ.สุรินทร์ สงขลา ตรัง นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ บุรีรัมย์ และพัทลุง ผู้เสียชีวิตรายล่าสุดอยู่ที่ จ.พัทลุง ถูกสุนัขขอยอายุ 4 เดือน ที่เลี้ยงไว้ กัดที่ขามีบาดแผลและเลือดออก ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จากข้อมูลในปี นี้ พบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ถูกสุนัขกัดหรือข่วน แล้วไม่ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เกิดจาก ความชะล่าใจในการป้องกันหลังสัมผัสสัตว์ที่เสี่ยงมีเชื้อเพราะคิดว่าเป็นลูกสัตว์ที่นำมาเลี้ยง</p> <p>- นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ กล่าวถึงสถานการณ์โรคระบาดพิษสุนัขบ้า ว่า ขอให้ประชาชนหาก พบเห็นสัตว์ป่วยตายผิดปกติเร่งแจ้งให้ปศุสัตว์ทุกพื้นที่พิสูจน์ซากหากพบเชื้อโรคแล้วยังปิดบัง จะมีความผิดทั้งวินัยและอาญา ส่วนปัญหาวัคซีนไม่มีคุณภาพ วัคซีนปลอม ถ้าประชาชนมีข้อมูลส่งมาได้ที ด้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงฯ</p> <p>- เสนอภาพการ์ตูนล้อเลียนเรื่องบุพเพสันนิวาส ว่าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคอนุรักษ์ ตั้งแต่สมัยก่อนถึงยุค 4.0 โรคสุนัขพิษสุนัขบ้ายังไม่หมดไป</p>
มติชน สยามรัฐ	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>- เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.กล่าวถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ว่า ล่าสุดพบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ที่ จ.พัทลุง รวมเป็น 7 ราย สำหรับประชาชนหากถูกกัด ถูกข่วน หรือ สงสัยสัมผัสเชื้อ ให้รีบล้างแผลและรีบไปพบแพทย์ เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หวังว่า ความร่วมมือครั้งในการดูแลทั้งสุนัขและคน จะทำให้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าลดลง และประชาชนจะมีความ ตระหนักมากขึ้น แต่ไม่ตระหนักโดยเฉพาะกรณีไปฉีดวัคซีนล่วงหน้านั้น คนทั่วไปไม่ได้ก่อประโยชน์ สิ่ง สำคัญหากถูกกัด ถูกข่วนรีบไปรับวัคซีนดีที่สุด เพราะหากติดเชื้อจะเสียชีวิตอย่างเดียว รักษาไม่ได้ ส่วนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้านั้น จะเหมาะกับกลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่อยู่ใกล้ชิด สัตวแพทย์ เป็นต้น</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์โรคพิษ สุนัขบ้าในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-27 มี.ค. พบผู้เสียชีวิตแล้ว 7 ราย ได้แก่ จ.สุรินทร์ สงขลา ตรัง นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ บุรีรัมย์ และพัทลุง ผู้เสียชีวิตรายล่าสุดอยู่ที่ จ.พัทลุง ถูกสุนัขขอยอายุ 4 เดือน ที่เลี้ยงไว้ กัดที่ขามีบาดแผลและเลือดออก ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จากข้อมูลในปี นี้ พบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ถูกสุนัขกัดหรือข่วน แล้วไม่ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เกิดจาก ความชะล่าใจในการป้องกันหลังสัมผัสสัตว์ที่เสี่ยงมีเชื้อเพราะคิดว่าเป็นลูกสัตว์ที่นำมาเลี้ยง</p> <p>- นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ กล่าวถึงสถานการณ์โรคระบาดพิษสุนัขบ้า ว่า ขอให้ประชาชนหาก พบเห็นสัตว์ป่วยตายผิดปกติเร่งแจ้งให้ปศุสัตว์ทุกพื้นที่พิสูจน์ซากหากพบเชื้อโรคแล้วยังปิดบัง จะมีความผิดทั้งวินัยและอาญา ส่วนปัญหาวัคซีนไม่มีคุณภาพ วัคซีนปลอม ถ้าประชาชนมีข้อมูลส่งมาได้ที ด้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงฯ</p> <p>- เสนอภาพการ์ตูนล้อเลียนเรื่องบุพเพสันนิวาส ว่าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคอนุรักษ์ ตั้งแต่สมัยก่อนถึงยุค 4.0 โรคสุนัขพิษสุนัขบ้ายังไม่หมดไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	-เสนอภาพการ์ตูน ขอแก้ข่าวและขออภัย กรณีการ์ตูนวันที่ 26 มี.ค.61 ได้กล่าวถึงการทุจริตวัดชินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพาดพิงศธ. ข้อมูลดังกล่าวคลาดเคลื่อน วัดชินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่เกี่ยวข้องกับศธ. ซึ่งเกี่ยวกับหน่วยงานอื่น อาจทำให้ประชาชนผู้รับข่าวสารเกิดความเข้าใจผิด
มติชน ทีวีช่อง NBT เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์	<b>ประชุมวิชาการกรมวิทย์ฯ</b> -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.ศธ. เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 พร้อมมอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2561 และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (DMSc Award) รวม 7 รางวัล กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการรวมองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านสาธารณสุขที่มีความก้าวหน้ามากมาย ซึ่งมีผลงานน่าสนใจต่างๆ เช่น การตรวจยีนแพ้ยา โดยทำเป็นชุดทดสอบใช้ได้ทั่วประเทศ เช่น การทดสอบอาการแพ้จากการกินยาโรคเกาต์ เพราะหากมีอาการแพ้จะส่งผลให้ผื่นขึ้น ผื่นหนังลอก และหากรุนแรงจะเสียชีวิตได้ แต่หากทดสอบก่อนก็จะป้องกันปัญหาการแพ้ยาได้ ซึ่งระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็รับเข้าไปในการตรวจการแพ้ยาดังกล่าว เพื่อดูแลคนทั่วประเทศ
มติชน	<b>นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน</b> -เสนอข่าว สพฉ. ให้ข้อมูลว่า นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน ดำเนินงานตั้งแต่ 1 เม.ย.60 - 23 มี.ค.61 มีผู้ป่วยฉุกเฉินที่เข้าเกณฑ์ 15,459 ราย จากจำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งสิ้น 59,445 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.01 จ่ายชดเชยแก่รพ.ที่ให้การรักษานักผู้ป่วยเหล่านั้นแล้วกว่า 80 ล้านบาท สำหรับอาการฉุกเฉินวิกฤตที่ต้องพบแพทย์หรือนักเวชปฏิบัติฉุกเฉินทันที ได้แก่ 1.หัวใจหยุดเต้น ไม่หายใจ ไม่ตอบสนองต่อการเรียกหรือกระตุ้น ไม่มีชีพจร จำเป็นต้องได้รับการกู้ชีพทันที 2.การรับรู้ สติเปลี่ยนไป บอกเวลา สถานที่ คนที่คุ้นเคยผิดอย่างเฉียบพลัน 3.ระบบหายใจ ไม่สามารถหายใจได้ปกติ หายใจเร็ว แรง และลึก หายใจมีเสียงดังผิดปกติ พูดได้แค่สั้นๆ หรือร้องไม่ออก ออกเสียงไม่ได้ สำลักอุดทางเดินหายใจกับมีอาการเขียวคล้ำ 4.ระบบไหลเวียนเลือดวิกฤตอย่างน้อย 2 ข้อ คือ ตัวเย็นและซีด เหงื่อแตกจนท่วมตัว หมดสติชั่วคราวหรือบวมเมื่อลุกยืนขึ้น 5.อวัยวะฉีกขาด เสียเลือดมาก เสี่ยงต่อการพิการ และ 6.อาการอื่นๆ ที่มีภาวะเสี่ยงต่อชีวิตสูง เช่น เจ็บหน้าอกรุนแรง แขนขาอ่อนแรงทันทีทันใด หรือกำลังชักขณะเรกรับที่จุดคัดแยก หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิเหล่านี้ ติดต่อที่ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต โทร 0-2872-1669 ตลอด 24 ชั่วโมง
เดลินิวส์ คอลัมน์ตรีศูล	<b>ราคายาแพง</b> -เสนอว่า ขอให้ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.ศธ. และ นายสุวัจน์ ตันยวรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกฯ ดูแลศค. ช่วยจัดการเรื่องความแตกต่างราคาขายด้วย ยาลดไขมัน เบสตาติน 20 ขยายแผงละ 20-24 โดยร้านขายยาในห้างฯ ราคา 70 บาท ยาลบรอยแผลเป็น เดอร์มาติค อัลตรา 15 g ซื้อมักร้าน 890 บาท ในรพ.ราคา 1,880 บาท
ข่าวสด	<b>ไขมันทรานส์</b> -เสนอข่าว ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการ และหัวหน้าโครงการวิจัยการสำรวจสถานการณ์การปนเปื้อนของกรดไขมันชนิดทรานส์ในผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทย ม.มหิดล กล่าวว่า ประเทศไทยสามารถปลอดไขมัน ทรานส์ได้ ถ้าภาครัฐมีการควบคุมการใช้ไขมันทรานส์ที่เกิดจากกระบวนการผลิตอาหารในชั้นตอนอุตสาหกรรม รศ.ดร.วันทนี เกரியสินยศ อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล กล่าวว่า มีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าการบริโภคไขมันทรานส์ที่เกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรม ทำให้เกิดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงขึ้นร้อยละ 18 และเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดประมาณร้อยละ 42 ส่วนไขมันทรานส์จากธรรมชาติไม่มีผลต่อการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด จึงควรบริโภคไขมันทรานส์ไม่เกิน 2.2 กรัมต่อวัน หรือ 0.5 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภคเพื่อสุขภาพที่ดี
เพจ Drama-addict	<b>สมุดฝากครรภ์</b> -โพสต์ข้อมูล ระบุว่า สมุดฝากครรภ์เป็นภาษาอังกฤษชาวบ้านอ่านไม่ออก ซึ่งมีผู้เข้ามาชี้แจงว่า มีข้อสังเกตได้จาก logoกระทรวงในเล่มที่ระบุนี้เป็น logoเก่า น่าจะเป็นเล่มเก่าประมาณ 5 ปีที่แล้ว มีการทำ

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สมุดสีชมพู 5ภาษา จำนวนจำกัดและครั้งนั้นได้ผลิตตามคำขอของคุณลากรีนในพื้นที่ แต่ปัจจุบันสมุดสีชมพูมาตรฐานเป็นภาษาไทยเท่านั้น และเนื้อหามีการปรับให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ</p>
<p>ข่าวช่อง one เว็บไซต์ brighttv</p>	<p><b>ร้องเรียนรพ.รัตนบุรี</b></p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่า AunAun Yuppayong โพสต์ต่อว่าการรักษาของแพทย์และพยาบาล รพ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ล่าช้าไม่ใส่ใจคนไข้ ทำให้ลูก คือ ด.ญ.ชญาศุภกมลค์ สุข หรือ น้องอੰณา อายุ 1 ขวบ 7 เดือน ้วยขวบเศษ ติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิต ต้องการคำชี้แจงจากรพ.ในเรื่องการรักษาทำไมไม่กระตือรือร้นให้มากกว่านี้</p> <p>-นพ.ลินชัย ตันติรัตนานนท์ รักษาการผอ.รพ.ประจำอำเภอรตนบุรี ชี้แจงว่า ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต ข้อมูลเบื้องต้นเด็กมารพ.อาการค่อนข้างหนักจึงส่งย้งห้องฉุกเฉินได้ประเมินอาการและสังเกต จากนั้นส่งไปห้องผู้ป่วยเด็กจะมีการดูแลอย่างใกล้ชิด ได้รับยาดูแลอย่างต่อเนื่อง ต่อมาพบว่าเด็กหายใจผิดปกติได้ใช้เครื่องช่วยหายใจ และส่งต่อรพ.ประจำจังหวัด ให้หมอเฉพาะทางดูแล มีพยาบาลเฉพาะทางไปด้วย ข้อจำกัดรพ.รัตนบุรี เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอมีบุคลากรจำกัด การส่งต่อต้องมีพยาบาลชำนาญเฉพาะทางไปส่งต่อร่วมด้วย อีกอย่างการใช้คำพูดที่มีคำพูดไม่เหมาะสม ต้องขอภัยด้วยได้มีการกำหนดแนวทางการทำงานให้มีความเหมาะสม มีการว่ากล่าวตักเตือนบุคลากรบุคคลากรที่ใช้คำพูดไม่เหมาะสม โดยทางสสจ.สุรินทร์ ได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในครั้งนี้ จนท.รพ.ได้ทำความเข้าใจกับคุณแม่ของน้องอੰณาแล้ว ซึ่งอาจเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนบ้าง ซึ่งทางการแพทย์จะทำการดูแลให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้</p>
<p>เทลินิวส์ คอลัมน์ตรีศูล</p>	<p><b>เขตสุขภาพเพื่อประชาชน</b></p> <p>-เสนอข่าว สนง.เขตสุขภาพยุคคสช. พนักงานอัตราจ้างที่ภาคอีสานได้รับเงินเดือนครั้งเดียว อีกครั้งตอนให้ข้งบน อยากเห็นคนในเปิดโปงทุจริตในองค์กรเองเพราะรู้ดีกว่าใคร</p>
<p>สำนักข่าวไทย ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>ไขเลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. กล่าวว่า ช่วงหน้าร้อนปีนี้มีฝนตกสลับอากาศร้อนเป็นระยะ ๆ มีน้ำขังตามเศษวัสดุ เศษภาชนะต่างๆ อาจเกิดการระบาดของโรคไขเลือดออกได้ ปลัด สธ.ได้เน้นย้ำให้แพทย์ในรพ.ทุกแห่งให้ความสำคัญในการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย และให้หน่วยงานในสังกัดขอความร่วมมือประชาชนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในบ้านและรอบบ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันบุตรหลานที่หยุดอยู่บ้านช่วงปิดเทอม สำหรับสถานการณ์ไขเลือดออกปี 2561 ตั้งแต่ 1 ม.ค.-20 มี.ค. พบผู้ป่วย 4,847 ราย เสียชีวิต 8 ราย</p>
<p>สยามรัฐ มติชน คอลัมน์ส่องโรคไขสุขภาพ</p>	<p><b>ความดันโลหิตสูง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคความดันโลหิตสูง คือมีความดันโลหิตมากกว่า 140/90 มม./ปรอท หากเป็นนาน ๆ มีโอกาสเสี่ยงอัมพาต สมอเสื่อม ไตวายทั้งเฉียบพลันหรือเรื้อรัง และหลอดเลือดแดงส่วนปลายแข็งและตีบ และหากเป็นร่วมกับโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ จะยิ่งทำให้หลอดเลือดตีบเร็วขึ้น หากไม่ได้รับการรักษาสม่ำเสมอและถูกต้องเหมาะสมจะทำให้หัวใจทำงานหนักมากขึ้น กล้ามเนื้อของหัวใจหนาขึ้น หัวใจโต เลือดไปเลี้ยงไม่พอ หัวใจขาดเลือด จนอาจเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้</p> <p>ด้าน พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง จะมีอาการปวดท้ายทอย มักเป็นตอนเช้า ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ มึนงง เหนื่อยง่ายผิดปกติ แน่นหน้าอก คลื่นไส้ อาเจียน บางรายไม่มีอาการแต่ตรวจพบความดันสูง มักพบในผู้สูงอายุ 40 ปีขึ้นไป พบเพศชายมากกว่าหญิง บางรายอาจเกิดจากพันธุกรรม รวมทั้งกินอาหารเค็ม วิตกกังวล ซึมเศร้า ไม่ออกกำลังกาย อ้วนลงพุง นอนกรน สูบบุหรี่ เป็นเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง</p>
<p>สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p>	<p><b>โรคไตเรื้อรัง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังประมาณ 8 ล้านคน เป็นผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องฟอกเลือดหรือล้างไตทางช่องท้อง กว่า 100,000 คน และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องร้อยละ 15-20 ต่อปี ทำให้รัฐต้องใช้ทรัพยากรบุคคลและเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาปีละกว่า 20,000 ล้านบาท สธ.จึงกำหนดยุทธศาสตร์คัดกรองโรคไตและชะลอความ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เสื่อมไต เพื่อลดผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โดยตั้งคลินิกชะลอไตเสื่อมขึ้นในรพ.ทั่วประเทศ ทั้งนี้ การตั้งครุภกรในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังยังเสี่ยงต่อครุภกรเป็นพิษ สำหรับสาเหตุของโรคไต ได้แก่ โรคซึ่งเกิดจาก พันธุกรรม เช่น โรคถุงน้ำในไต โรคที่ทำให้เกิดการอักเสบของไต โรคที่เกิดจากการอุดตันของทางเดิน ปัสสาวะเช่น นิ่ว ที่สำคัญคือเกิดจากพฤติกรรมบริโภคอาหารเค็มจัด หวานจัด เคี้ยวเคี้ยวไม่เพียงพอ ไม่ออกกำลังกาย ทำให้เกิดโรคความดันสูงและเบาหวาน ซึ่งเป็นสาเหตุโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่พบบ่อยที่สุด</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>สมุนไพรขัดตัว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของไพล เนื่องจากมีกลิ่นหอม มีสรรพคุณต้านแบคทีเรียและลดการอักเสบได้ดี จึงนำมาใช้ในตำรับความงามเพื่อ ดูแลสุขภาพผิว โดยควรปรุงเป็นตำรับผสมกับสมุนไพรอื่นที่ออกฤทธิ์คล้ายกันเพื่อเสริมให้ได้ผลดีเร็วขึ้น พร้อมทั้งแนะนำตำรับพอกผิว ประกอบด้วย 1.ผงไพล 2. ซ่อนโตะ 2.ผงขมิ้น 1 ซ่อนโตะ 3.ดินสอพอง สะตุ บดละเอียด 5 ซ่อนโตะ และน้ำผึ้ง สำหรับผู้ที่ผิวแห้ง น้ำมะขามเปียก สำหรับผู้ที่ผิวมัน หรือนม สำหรับผู้ที่ผิวแห้ง ผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว ไม่ให้เหลวจนเกินไป พอกตามผิวกายหรือผิวหน้าหลังชำระร่างกาย ทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด นอกจากนี้ ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นการรับประทานข้าวกล้อง ข้าวสาลี อาหารที่มีเส้นใยผักและผลไม้ เพื่อป้องกันไม่ให้ท้องผูก และเป็นการขับของเสียออกจากร่างกาย ควรดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0-2591-7007 ต่อกองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยฯ</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>สบส.ทบทวนภารกิจ</b></p> <p>-เสนอภาพข่าว พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำคณะผู้บริหารกรมฯ ร่วมทบทวนภารกิจโครงสร้างภายในและวิเคราะห์อัตรากำลังของหน่วยงานในสังกัด เพื่อขานรับนโยบาย และวิสัยทัศน์ของรัฐบาล</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>อันตรายจากการจัดฟัน</b></p> <p>-เสนอข่าว กรณีโลกโซเซียลเผยแพร่ภาพรอยเลือดเปื้อนบนผ้าปูที่นอน สาเหตุจากฝ้ายหญิงใส่เหล็กจัดฟันแล้วทำออร์ลเซ็กซ์ให้กับฝ่ายชาย ทำให้เหล็กจัดฟันไปถูกอวัยวะเพศฝ่ายชายจนเป็นแผล</p> <p>ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการทันตแพทยสภา กล่าวว่า การใส่เหล็กจัดฟันประเภทติดแน่น เวลาที่ฟันเริ่มชิดกันจะมีส่วนปลายลวดทั้ง 2 ข้างโผล่ออกมาบริเวณกระพุ้งแก้มด้านในสุด และยังมีลวดเส้นเล็กที่ยึดลวดติดฟันกับแบคเกตที่อาจจะโผล่ออกมาบริเวณกระพุ้งแก้ม ทั้งนี้ เนื้อเยื่อในช่องปากค่อนข้างจะบอบบางจึงอาจจะเกิดแผลได้ง่าย ซึ่งส่วนปลายของลวดจะมีความบอบบางคล้ายกับเนื้อเยื่อในช่องปาก จึงมีโอกาสได้รับบาดเจ็บได้ และเมื่อเกิดแผลแล้วมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อต่างๆ ทั้งเชื้อโรคที่มีอยู่ในช่องปาก เชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น ดังนั้น เวลาที่จัดฟันแล้วรู้สึกว่ามีคมหรือมีลวดโผล่ ให้รีบกลับไปพบทันตแพทย์เพื่อแก้ปัญหา</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน</b></p> <p>-เสนอข่าว นางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 นครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน 58 ตัวอย่าง พบมีเพียง 15% ที่ผ่านมาตรฐาน ส่วนใหญ่น้ำประปาขุ่นและมีเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใส่คลอรีนไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลและบำรุงรักษาการผลิตน้ำประปา ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อยกระดับการผลิตน้ำประปาให้ปลอดภัย</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch